

Chuẩn Bị Cho Bài 15

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng ta phải trung kiên với cam kết của mình

Khi chịu Phép Rửa Tội, chúng ta được gọi để theo Chúa Kitô. Đó là ơn gọi thứ nhất và cũng là ơn gọi (có tầm mức) quan trọng hàng đầu. Đó là hành trình dài suốt một đời. Căn tính Kitô hữu của chúng ta được xây trên ơn gọi đó. Những con đường khác mà chúng ta đi chỉ là thứ yếu nếu thiếu vắng Chúa Kitô. Điều lý tưởng là chúng ta phải cố gắng giữ đúng hướng đi, càng trung tín và càng nhiều lòng tin yêu càng tốt. Nếu ta chọn đời sống lứa đôi, ta phải dồn hết nỗ lực vào đấy. Nếu ta chọn đời linh mục, ta phải hoan hỉ và hết sức phục vụ Giáo hội. Nếu ta chọn sống độc thân, ta phải phản ánh tình yêu Chúa trong đẳng bậc này.



Vì vinh quang Chúa

Gia đình có nhiệm vụ giúp các thành viên phát triển tài năng Chúa ban. Xin quý vị nhận dạng các tài năng đó cùng với những cách dùng các tài năng này để phụng sự Chúa và dân Người.

Khán giả lựa chọn

Xin quý vị xem một tiết mục của chương trình Sitcom [hài kịch, kịch diễu đời] trên TV và hãy thử nhận diện "ơn gọi" của các nhân vật trong tiết mục đó. Các giá trị văn hoá Kitô giáo được hiển thị ở mức độ nào (qua các nhân vật đó)?

Đóng một...vai trò

Xin quý vị liệt kê những nét khác biệt của mỗi loại người (thí dụ, linh mục, thư ký, nhạc sĩ, v.v.) lên những tấm thẻ danh mục (index cards). Rút ra một thẻ và thử diễn lại những vai trò đã được ghi trong đó. Những người khác có đoán ra quý vị đang đóng vai người nào không? Họ có đồng ý với cách mà quý vị biểu tả vai trò đó không?





Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị lưu tâm đến công việc của các thừa tác viên. Giáo xứ nhà có cần đến sự dẫn thân của quý vị không?

Trong Tuần

Quý vị nên dành giờ để xét mình. Tại sở làm, quý vị đã sống ơn gọi ngày chịu phép rửa tội như thế nào?

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com



DI SẢN CỦA CHÚNG TA QUA KHOA HỌC

Năm 1993, Giáo hội kỷ niệm sự dẫn thân của mình trong lãnh vực khảo cứu khoa học với lễ khánh thành Thiên văn đài Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) gần thành phố Tucson, Arizona. Thiên văn đài này là kết quả nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II nhằm thiết lập đối thoại về các vấn đề liên hệ giữa đức tin và khoa học. Khoa học thì giả định rằng có đời sống ở bên ngoài trái đất, nhưng thần học của Giáo hội lại dạy rằng đời sống của con người là độc hữu: Vậy, những vấn đề của khoa học và tôn giáo có thể được coi là bất khả hoà giải. Nhưng tấm gương của các nhà thiên văn Dòng tên cho chúng ta một hy vọng. Đó là: các nhà khoa vẫn có thể phục vụ Giáo hội, mà không cần phải ngưng hẳn công việc truy tìm các chân lý khoa học.



NGHĨ VỀ MỘT SỨ MẠNG DO CHÚA...

"Chúa Giêsu tập họp nhóm mười hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật."

Lc 9:1



Các Tông đồ đã phải nhận lãnh một nhiệm vụ rất khó ngay từ sứ vụ đầu tiên. Các ngài phải đeo đuổi một việc khó khăn: Các ngài chẳng qua cũng chỉ là những phàm nhân, chẳng thể bì được với Con Thiên Chúa. Tương tự như vậy, đường đi của các quý vị nhận lãnh trách nhiệm trong đời sống tôn giáo cũng chẳng dễ đi. Họ cũng yếu đuối và luôn bị cám dỗ như tất cả chúng ta; do đó, nhiều người đã phạm lỗi lầm trong khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng ngược lại, cũng đã có rất nhiều thừa tác viên của giáo xứ và địa phận đã hoàn tất được nhiều việc tốt lành cho toàn thể cộng đồng đức tin; vậy, ta nên dành nhiều thiện cảm cho (đánh giá cao) thừa tác vụ của các vị đó.